
 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่
เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ฉบับเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 

วันที่  3  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) 

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 

ตำบลลาโละ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 

 



 

 
 

รายงานการประชมุ 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่
เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ฉบับเพิ่มเติม 

วันที่  3   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 256๖ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) 
ณ  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 

********************************************** 
เริ่มประชุมเวลา    0๘.30  น. 
 
เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายซูลกีฟลี สะไร (นายก อบต.)  ได้กล่าวเปิดประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                         - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - ไม่มี- 
                            
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

                 1.การคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ เพ่ือนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
                                             256๖-25๗๐) 

นายซูลกีฟลี สะไร  

 (นายก อบต.)     สวัสดีครับ ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านบือแรงทุก
ท่าน ตามที่ได้ทราบกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดเวทีประชาคม 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน เมือ วันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2566  ที่ผ่านมา 

 ซึ่งคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้ลงพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้านในตำบล เพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖-25๗๐)  ซึ่งต้องขอขอบคุณอีกครั้ง
ที่ ทุกคนให้ความสำคัญ และเข้าร่วมประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน และ
วันนี้กระผม ได้เชิญตัวแทนชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังปัญหา และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการประชุมประชาคมในหมู่บ้าน  

      ดังนั้นในการประชุมในวันนี้ กระผมจะให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯของ 
อบต. ชี้แจงโครงการต่างๆ ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้าน ขอ
เชิญครับ 
        



 

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ         สวัสดีครับ ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านบือแรง
ทุกท่าน กระผม นายต่วนอูลูมุดดีน  กูมูดอ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ซ่ึง วันนี้ กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ทีเ่ข้าร่วมประชุม
ประชาคมในวันนี้จากการที่ได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้าน  ในการประชุม
ประชาคม เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น ประชาชนในหมู่บ้านได้
เสนอโครงการ/กิจกรรมมากมาย และกระผม รวบรวม ดังต่อไปนี้ 

                             
หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาเละฮูลูบือแรง 
2. โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าริมรั้วกูโบร์ 
3. โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายลาฆอบือแนบือแรง 
4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายกำปงตาหยง 
5. โครงการขุดลอดคูระบายน้ำ สายเมาะซูยะห์ 
6. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี บ้านบือแรง 
7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหัวโค้งกีเย๊าะ ช่วงที่ 2 
8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกูแบบากง 

                                              สรุปโครงการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
                                          โครงการข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
                                        ซ่ึงประชาชนในหมู่บ้านได้นำเสนอโครงการ ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที ่อบต. จะ                               

ดำเนินการทุกปีอยู่แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับสถานะการเงินของ อบต. ถ้าโครงการใดที่                                                                           
เกินศักยภาพที่ อบต.จะดำเนินการได้ ก็จะส่งให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาสเพื่อพิจารณาบรรจุแผน อบจ.  

นายซูลกีฟลี สะไร  
 (นายก อบต.)                         ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
                                        ท่านคง เข้าใจทีเ่จ้าหน้าที่วิเคราะห์ ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ เนื่องจากภารกิจ 

ของ อบต. มีมากมาย แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด  ดังนั้น ในการประชุม 
วันนี้  อยากให้  ผู้เข้าร่วมประชุม ช่วยเสนอปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน พร้อมจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์ แก่ประชาชนหมู๋ที่ 
1 ตำบลลาโละ ความจำเป็นเร่งด่วนตามที่ได้จัดลำดับไว้ในการนี้ หากในที่
ประชุม สงสัยประการใด สามารถสอบถาม หรือเสนอเพ่ิมเติมได้ครับ หาก
ไม่มีท่านใดเสนอกระผมของมติที่ประชุมครับ 

                             
ที่ประชุม                             - มีมติ เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 

 -  ไม่มี  



 

 

 

 

นายซูลกีฟลี สะไร  
 (นายก อบต.)   ขอขอบคุณท่านที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหา  

กิจกรรม/โครงการต่างๆ ซึ่งกระผมจะนำปัญหา และความต้องการของ     
ประชาชน เป็นนโยบายหลักในการทำงาน  และจะทำทุกโครงการที่เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบล  ขอบคุณมากครับ  

ปิดประชุมเวลา  12.00 น.  
 
 
 
 
 
                                               
                                                                     

         (ลงชื่  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                       (นายต่วนอูลูมุดดีน  กูมูดอ) 
                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
 

                     (ลงชื่อ)       ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                                          ( นายสุริยา  หะยีดะมะ) 
                 หัวหน้าสำนักปลัด 
 

               (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
                                                        (นางสาวฆอยเราะห์  อาแว) 
                                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
 

          (ลงชื่อ)      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                            ( นายซูลกิฟลี  สะไร ) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ 
 
 



 

 
 

 
 

ภาพประกอบมติในที่ประชุมบ้านบือแรง 
หมู่ท่ี 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


